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สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รฐัสภา 
 การประชุมเริ่มในเวลา ๑๐.๐๕ นาฬิกานายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภาขึ้นบัลลังก์ เปิดโอกาส
ให้สมาชิก ฯปรึกษาหารืออาทิ การปรึกษาหารือเรื่องการเลือกต้ังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ผ่านมาก็ขอผา
ฝากการบริหารงานของผู้ว่าฯคนใหม่ต่อจากนี้ไป ๔ ปีไม่ว่าจะเป็นการดูแลพัฒนาศักยภาพเมืองหลวง
กรุงเทพมหานคร การแก้ไขปญัหาต่าง ๆของกรุงเทพ ฯ ขอให้มีการดําเนินการตามที่ใหส้ัญญาในนโยบายที่
สําคัญ ๆ นอกจากนี้มีการหารือถึงโครงการรับจํานําข้าวในฤดูกาลใหม่ว่า ขอให้มีการตรวจสอบการหยุด
โครงการรับจํานําข้าวที่สร้างความเสียหายมาอย่างต่อเนื่องและขาดทุนถึงวันละ ๕๐๐ ล้านบาท ปีละ ๑.๗ 
แสนล้านบาท พบว่ามีการทุจริตในหลายขั้นตอน โดยเฉพาะขั้นตอนสําคัญในส่วนของการระบายข้าว รวมทั้ง
การขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรอืจีทูจี โดยในชว่งที่ผ่านมา ทางคณะกรรมาธิการ ศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต 
และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ก็ได้มีการขอเอกสารการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐและเอกสารระบายข้าวโดย
อาศัยกฏหมายคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการฯไปยัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวง
พาณิชย์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ พร้อมส่งเรื่องให้คณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต
(ป.ป.ช.) แห่งชาติเพื่อให้ป.ป.ช. เร่งไต่สวนคดีจํานําข้าวโดยเร็ว เพื่อบรรเทาความเสียหาย และรักษาประโยชน์
สาธารณะ ด้านนายกฤช อาทิตย์แก้ว สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกําแพงเพชร ขอหารือถึงทะเบียนราษฎร์ของ 
กทม.ว่าตนมีบ้านที่ กทม. อยูห่นึ่งหลัง โดยบิดาสร้างมาต้ังแต่ปี ๒๕๑๐ บ้านเลขที่ ๓๘ หมู่ ๘ ถนนประชาอุทิศ 
๑๓ เขตราษฎร์บูรณะ ตนและครอบครัวก็อาศัยบ้านหลังนี้มาตลอด จนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วทาง
กรุงเทพมหานครได้มีหนังสือไปที่บ้านขอเปลี่ยนบ้านเลขทีดั่งกล่าวให้เป็นบ้านเลขที่ 9 ซึง่เจ้าหน้าที่ก็ไม่เคย
เรียกทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านไปเปลี่ยนแปลงใดๆเลยจากนั้น จนกระทัง่มีการเลือกต้ังผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครครั้งนี้ คนในบ้านก็รอหนังสือมาแจ้งว่าจะต้องไปลงคะแนนที่หน่วยเลือกต้ังใด สุดท้ายก็ไม่มี
เจ้าหน้าที่ติดต่อมามาเลยต้องไปขอตรวจสอบที่เขต จนต้องทะเลาะกับเจ้าหน้าที่กทม. เพราะหารายชื่อไม่เจอ
และเมื่อค้นหาอยู่หลายรอบปรากฏว่าไปพบอยู่ในบ้านเลขที่ ๒ ถนนจอมทอง เขตราษฎร์บูรณะ ก็ถือเป็นความ
ล้มเหลวของเจ้าหน้าที่ จึงขอฝากเรียนไปยังกระทรวงมหาดไทย ช่วยตรวจสอบงานทะเบียนนี้ด้วย  
ด้านนายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา กล่าวขอบคุณประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ที่ออกมา
ใช้สิทธ์ิเลือกต้ังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ถึง ๒ ล้านกว่าคน คิดเป็น ๖๓.๙๘ % ซึ่งมากที่สุดเป็น
ประวัติการณ์ และแสดงให้เห็นถึงพลังประชาธิปไตย แต่อย่างไรก็ตามก็ขอฝากให้คณะกรรมการการเลือกต้ัง
และเจ้าหน้าทีก่รุงเทพมหานคร ตรวจสอบรายชื่อของตํารวจที่มีการโยกย้ายเข้ามาในกรุงเทพมหานครกว่า 
๑,๐๐๐ คน ว่าจริงหรือไม่ หรือมีรายชื่อผู้ที่เสียชีวิตกว่า ๗,๐๐๐ คนมาอยู่ในรายชื่อของผู้ที่มีสิทธ์ิเลือกต้ังผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครครั้งนี้ด้วย 
ภายหลังการปรึกษาหารือทีป่ระชุมได้เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ฯเรื่องแจ้งต่อที่ประชุม โดยประธาน ฯได้
แจ้งให้ที่ประชมุทราบเรื่องต่าง ๆดังนี้  
- ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ที่ประชุมฯได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับ
ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตรซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้วและที่ประชมุวุฒิสภาก็
ได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างฯนี้เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคมที่ผา่นมา จึงถือว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้รับความ
เห็นชอบจากรัฐสภาแล้วก็จะได้ประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป  



- ๒ - 
สําหรบัสาระสาํคัญของร่างฯนี้ในส่วนของการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นคือ ประเด็นการยกเลิกบทนิยามคําว่า บริษัท
และแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคําว่า ผู้อํานวยการ และให้แก้ไขเพิ่มเติมคําว่า ผู้อํานวยการ ให้ใช้คําว่า เลขาธิการ
ทุกแห่งในตัวรา่ง รวมทั้งมีการเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เพิ่มเติม
คุณสมบัติของกรรมการวิชาการ เพิ่มเติมคณุสมบัติของผูข้อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบ
มาตรฐาน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยในส่วนของตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการของ
สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติจากผู้อํานวยการเป็นเลขาธิการเพื่อให้สอดคล้องกับแนว
ทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรมตามทีค่ณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนด ซึ่งคณะรฐัมนตรีมีมติ
เห็นชอบเมื่อปี ๒๕๔๗ ทีผ่่านมาและสําหรับการแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรก็
เพื่อให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานสินคา้เกษตรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สําหรับ
ในส่วนของการแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของกรรมการวิชาการกเ็พื่อให้สามารถแต่งต้ังผู้แทนหน่วยงานของรัฐ
และผูแ้ทนหนว่ยงานของเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรเข้าร่วมเป็นกรรมการ
วิชาการได้ และในส่วนการแก้ไขคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน โดย
ให้นิติบุคลทีม่วัีตถุประสงค์เพื่อดําเนินกิจการเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ซึ่งมี
ห้องปฏิบัติการของตนเองหรือสามารถใช้หอ้งปฏิบัติการของผู้อ่ืนยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการ
ตรวจสอบมาตรฐานได้ ทั้งนี้เพื่อให้มีหน่วยงานที่ให้บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอย่าง
เพียงพอกับความต้องการด้านนี้  
-  รับทราบเรือ่งคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งเป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมและร่างพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเช่นเดียวกันรวมทั้งผลการพิจารณาของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตามข้อสังเกตดังกล่าวแล้ว 
จากนั้นทีป่ระชุมเข้าสู่ระเบยีบวาระการพจิารณาร่างพระราชบัญญัติ ดังนี้ 
- ร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ซึง่เป็นการแก้เพิ่มเติมในส่วนของบทนิยามคําว่า ครู
การศึกษาพิเศษ และให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการโดยกําหนดให้มี
คณะกรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนสิบคน คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิจํานวนสิบสี่คน ซึง่รัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้
มีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงด้านการบริหารการศึกษา ด้านการศึกษาสําหรับ
คนพิการ ด้านกฎหมาย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านเทคโนโลยีสิง่อํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ
และด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านรวมกัน โดยในจาํนวนนี้ต้องมีบุคคลซึ่งเป็นผูแ้ทนของ
องค์กรคนพิการแต่ละประเภทจํานวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน และกําหนดให้ผูอํ้านวยการสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษเป็นกรรมการและเลขานุการและใหผู้้อํานวยการสํานักบริหารการศึกษาพิเศษแต่งต้ัง
ข้าราชการในสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นผู้ช่วยเลขานุการ นอกจากนี้ก็ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการที่ดํารงตําแหน่งอยู่ในวนัก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ ให้คงอยู่ในตําแหน่งต่อไปได้จนกว่าจะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมการจดัการศึกษาสําหรับคน
พิการตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ ๒๕๕๑ ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมในร่าง ฯนี้ โดย
ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่นับต้ังแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังได้กําหนดให้ครูที่มี
วุฒิทางการศึกษาพิเศษระดับปริญญาตรีซึ่งทําการสอนและได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งตามระเบียบ
คณะกรรมการข้าราชการครูว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษและคร ู

 



- ๓ - 
การศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม พ.ศ ๒๕๓๙ อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการพ.ศ 
๒๕๕๑ ใช้บังคับ เป็นครูการศกึษาพิเศษตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ ๒๕๕๑  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยร่าง ฯนี้ด้วย 
ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกสําหรับรา่งฯนี้ในประเด็นที่มีการเปลีย่นแปลงแล้ว ที่ประชุมฯได้ลงมติ
เห็นชอบในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ พร้อมข้อสังเกตทา้ยร่างฯ 
- พิจารณาร่างพระราชบัญญัติศุลกากร  ร่างฯนี้เนื่องจากได้มีการทําความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการ
อํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน เพื่อวางกรอบความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ของประเทศภาคีตาม
ความตกลงในการดําเนินพิธีการในการขนส่งข้ามพรมแดนร่วมกันและพร้อมกันในพื้นที่เดียวกัน แต่การดําเนิน
พิธีการศุลกากรตามกฏหมายว่าด้วยศุลกากรยังไม่ครอบคลุมถึงการดําเนินพิธีการศุลกากรในพื้นที่ควบคุม
ร่วมกัน ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อํานวยความสะดวกในการขนส่งบุคคล สัตว์ พืช
ตลอดจนพาหนะ ผู้ควบคุมพาหนะและคนประจําพาหนะที่ใช้ขนส่งสิ่งดังกล่าวและเป็นการปฏิบัติตาม
พันธกรณีดังกล่าว จึงต้องมีการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยศุลกากรเพื่อกําหนดพื้นที่ควบคุมร่วมกันและกําหนด
หลักเกณฑ์ในการดําเนินพิธีการศุลกากรในพื้นที่ดังกล่าวโดยร่างฯนี้ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่ว่าด้วยการ
อนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการขนส่งขา้มพรมแดนภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ํา
โขงตอนบน ซึ่งมีสาระสําคัญในเนื้อหาของตัวร่างฯในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช 
๒๔๖๙ เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ทางศุลกากรที่ใช้กับพ้ืนที่ควบคุมร่วมกันตามความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วย
การอํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงตอนบนและความตกลงที่
เกี่ยวกับการขนส่งข้ามพรมแดนที่อาจจัดทําขึ้นในอนาคตโดยเพิ่มอํานาจทางศุลกากรในพื้นที่ควบคุมร่วมกัน
โดยพ้ืนที่ควบคุมร่วมกันหมายถึง พ้ืนที่ที่กําหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมร่วมกันตามกฏหมายว่าด้วยการอํานวย
ความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนและกําหนดให้กรมศุลกากรมีอํานาจในทางศุลกากรในพื้นที่ควบคุม
ร่วมกันเช่นเดียวกับในเขตศุลกากร รวมทั้งการกําหนดให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานศุลการในพื้นทีค่วบคุม
ร่วมกันนอกราชอาณาจักรถือเป็นการปฏิบัติงานในราชอาณาจักร 
ร่างฯนี้สมาชิก ฯได้มีการอภิปรายก่อนรับหลักการในข้อสงัเกตหลายประการอาทิ อํานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ในเขตศุลกากร เรื่องการลงโทษซ้ําเมื่อมีการกระทําความผิดจะกระทําได้อีกหรือไม่ ประเด็นเรื่องการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดน รวมทั้งประเด็นการส่งสินทรัพย์ทีไ่ด้จากการยึดตามกฏหมาย 

ภายหลังการอภิปราย ที่ประชุมได้ลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และตัง้คณะกรรมาธกิารวิสามญั
เพื่อพิจารณาต่อไป 
- พิจารณาร่างพระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผู้สาํเรจ็วิชาการทหาร ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมตัวร่างใน
ประเด็นการกําหนดปริญญาในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ
และโรงเรียนแผนที่ ให้มีปรญิญาสามชั้นคือ ปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี รวมทั้งแก้ไขชื่อสงักัดของ
โรงเรียนแผนทีใ่ห้สอดคล้องกบักฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม และกําหนดให้สภา
การศึกษาวิชาการทหารอาจออกข้อบังคับกําหนดให้มีประกาศนียบัตรชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือ
ประกาศนียบัตรได้ รวมทั้งกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการสภาการศึกษา
วิชาการทหารผู้ทรงคุณวุฒิด้วย 
ร่างนี้ ฯ สมาชิกฯอภิปรายก่อนรับหลักการกนัอย่างกว้างขวางอาทิ การให้ข้อสังเกตกับการดําเนินงานของสภา
การศึกษาวิชาการทหาร คุณภาพการศึกษาในระดับที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งหลกัสูตรที่เกี่ยวขอ้ง 
 



- ๔ - 
ภายหลังการอภิปรายพลอากาศเอกสุกําพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตอบชี้แจงต่อ
ข้อสังเกตของสมาชิกฯในเบื้องต้นว่า ทหารนั้นมีสภาการศึกษาวิชาการทหารเป็นสภาที่คุมสภาของโรงเรียน 
ต่างๆของทหารที่อยู่ในระบบการศึกษาของทหารเท่านั้น สําหรับในส่วนของนักศึกษาทหารในระดับปริญญาที่
ผลิตออกมานั้นทําให้มีคุณภาพหรือไม่ตามท่ีสมาชิกฯสอบถามก็ขอเรียนว่า การจัดหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษาทางทหารเราจัดทําอย่างมีประสิทธิภาพพอสมควรจากผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาโดย
คํานึงถึงความสําคัญอย่างมากและหลักสูตรเมื่อจบไปแล้วก็รับรองตามมาตรฐานแน่นอนได้ สําหรับในประเด็น
การปรับโครงสร้างของกองทัพทําให้มีการผลิตนักเรียนทหารได้น้อยลงนั้นขอชี้แจงว่า เราผลิตเฉพาะสาขาที่
ขาดแคลนตามความต้องการของกองทัพเท่านั้น ซึ่งหลักสตูรการเมืองการปกครองสําหรับโรงเรียนนายเรือ
อาจจะมีน้อย แต่ระดับเสนาธิการก็จะมีมากหน่อยตามความเหมาะสม สาํหรับหลักสูตรเกี่ยวกับการดูแลภัย
พิบัตินั้น ทางโรงเรียนนายเรือ นายร้อยขณะนี้ยังไม่มี แต่อย่างไรก็ตามก็มีกองกําลังดูแลอยู่เมื่อเกิดเหตุการณ์
ภัยพิบัติ ส่วนมาตรฐานทางวิชาการทหารก็คํานึงให้สอดคล้องกับการศึกษาของฝ่ายพลเรือนด้วย ส่วนการให้
ปริญญากิตติมศักด์ิที่มีความเป็นห่วงก็จะให้ตามความเหมาะสมโดยมีหลกัเกณฑ์ที่ชัดเจน สุดท้ายการจัด
หลักสูตรที่จะให้การศึกษาในการยกระดับปริญญาโทและปริญญาเอกนัน้มีความพร้อมไหม ตรงนี้ต้องดูความ
เหมาะสมตามระยะเวลาที่กําหนด 
 ภายหลังตอบชี้แจง ที่ประชุมฯได้ลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมา
พิจารณาต่อไป 
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